

## ตลาดรับข่าวมาตรการรัฐ “เราชนะ” ต้องเลือก “หุ้นชนะ”

ตลาดหุ้นรับข่าวเรียบร้อยหลัง ครม.มีมติออกมาตรการ “เยียวยาโควิด” ระลอกใหม่ ภายใต้โครงการชื่อ “เราชนะ” เตรียมแจกเงินเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา 2 เดือน โดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มแจกเงินเยียวยานี้ได้ภายในปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกันนี้ทางด้านกระทรวงการคลังโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ยังให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐดำเนินมาตรการด้านการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่มีอยู่แล้วซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที และมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ประกอบไปด้วย “มาตรการเสริมสภาพคล่อง” (สินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ) และ “มาตรการบรรเทาภาระหนี้สิน” (พักชำระหนี้) ขณะที่ทางด้านแบงก์ชาติจะติดตามอย่างใกล้ชิดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินเร่งช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบโดยขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยสมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (จาก

เดิมที่ครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563) และเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท (ลูกหนี้รายย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่) ตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อและคำนึงถึงความเสี่ยงของลูกหนี้

นอกจากนี้รัฐยังพร้อมเติมเงินให้โครงการคนละครึ่งอีก 1 ล้านสิทธิ์ในปลายเดือนมกราคมนี้ ทั้งยังให้ลดค่าน้ำค่าไฟเป็นเวลา 2 เดือน รวมถึงขยายระยะเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ 0.01%

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นปิดที่ 1,539.85 จุด ทำสถิติสูงสุดในวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งครม.อนุมัติมาตรการเยียวยาดังกล่าว พร้อมกับปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในวันถัดมาโดยทดสอบการยืนรอบเหนือ 1,550 จุดให้ได้

ขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศ อย่างดาวโจนส์ยังคงไต่ระดับทำสถิติสูงสุดทะลุ 31,000 จุด เตรียมรอข่าวการประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ที่กำลังจะ

เข้าสู่พิธีสาบานตนในวันที่ 20 มกราคม 2564 นี้

ฝ่ายวิเคราะห์จาก บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ระบุว่าหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการหนุนจากนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยสุทธิต่อเนื่อง นับจาก 4-12 มกราคมกว่า 5,500 ล้านบาท ซึ่งมาตรการของรัฐต่างๆ ถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงถัดไป ทั้งนี้จะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่ม Domestic เช่น อาหาร ค้าปลีก ไฟแนนซ์ อสังหาริมทรัพย์

ขณะที่ ทีมวิจัยจาก บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่ามาตรการเยียวยา COVID-19 รอบใหม่จากภาครัฐ เป็นบวกต่อตลาดหุ้น และจะเป็นบวกต่อกลุ่มอาหารเครื่องดื่ม และ กลุ่มค้าปลีก โดยแนะนำหุ้น RBF, MAKRO, CPALL, BJC, OSP, CBG, TACC

ด้าน บล.โกลเบล็ก ประเมินทิศทางการตลาดหุ้นไทย Sideways Up คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,510-1,570 จุด โดยมีแรงหนุนปัจจัย

# ดอกเบ็ญจบุรีทิพย์

Dokbia Turakij  
Circulation: 135,000  
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ตลาดหุ้น

วันที่: จันทร์ 18 - อาทิตย์ 24 มกราคม 2564

ปีที่: 28

ฉบับที่: 1459

หน้า: 5(ซ้าย)

Col.Inch: 42.97

Ad Value: 64,455

PRValue (x3): 193,365

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตลาดรับข่าวมาตรการรัฐ "เราชนะ" ต้องเลือก "หุ้นชนะ"

ภายใน และปัจจัยภายนอกคือคาดการณ์ว่า สหรัฐจะออกมาตรการกระตุ้นกระเศรษฐกิจเพิ่มเติมภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดใหม่ของ โจ ไบเดน ประกอบกับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเหนือ 50 ดอลลาร์ และเป็นราคาที่เท่ากับราคาช่วงก่อนเกิดโควิดอีกครั้ง หลังการประชุมโอเปกเมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมาให้ลดปริมาณการผลิตเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมลง

"ตลาดคาดหวังว่าสหรัฐจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มเติมหลังจาก โจ ไบเดน ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 ม.ค. อีกทั้งราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มต่อเนื่อง หลังซาอุดีอาระเบียรับอาสาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในช่วงเดือน ก.พ. และมี.ค. 64 ซดเชยที่รัสเซียและคาซัคสถานปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันและรักษาสถิตตลาดในช่วงที่ความต้องการใช้น้ำมันอ่อนแอจากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ อียูทำข้อตกลงซื้อวัคซีนโควิดจากไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคอีก 300 ล้านโดส

ดังนั้นประเมินกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น Defensive และได้ผลดีจากนโยบายไบเดน ได้แก่ BGRIM, GPSC หุ้น Laggard Play ได้แก่ ADVANC, INTUCH, BBL" ●